



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
ที่ ๓๖๘/๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ กำหนดจัดการประกวดและแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมและวิชาชีพนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำหนดสถานที่ประกวดและแข่งขัน ๔ แห่ง ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ โรงเรียนหนองบัววิทยายน โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู และโรงเรียนบ้านห้วยลึก เพื่อให้การดำเนินการประกวดและแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมและวิชาชีพนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุดังวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังรายชื่อกรรมการตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ ให้มีหน้าที่ ดังนี้

๑. รับรายงานตัวนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน พร้อมตรวจสอบเอกสารประกอบหรือหนังสือรับรองหากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียน

๒. สร้างเครื่องมือ เตรียมสื่อ อุปกรณ์และอื่นๆ ที่ใช้ในการประกวดแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๓. ดำเนินการประกวดแข่งขัน และตัดสินผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ และวิชาชีพนักเรียน ตามวัน เวลา สถานที่และเกณฑ์ที่กำหนด เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลการประกวดแข่งขัน ส่งให้คณะกรรมการดำเนินงาน รายงานในโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ในวันเดียวกัน

ให้คณะกรรมการตามคำสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่ให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อให้การดำเนินการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพนักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ หากมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ทราบทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นางสะอาดตา พงษ์ธำคันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑